



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาววาสนา ดีต้นนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประพาศน์ รัชตะสีภุทธิ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปลื้มบริหารการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววาสนา ดีต้นนา
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. อื่น ๆ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๗๘๖ - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ๘๙.....

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววาสนา ดีต้นนา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง ผู้ป่วยเด็กเพศชาย อายุ ๘ เดือน HN ๑๘๑๒๔/๕๕ AN ๑๘๘๑/๕๖ มาด้วยอาการ ๑๕ นาทีก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้สูงและชักเกร็งกระตุกทั้งตัว ตาค้าง นาน ๓ นาที ไม่มีปัสสาวะ อุจจาระรด ชักครั้งแรก ๓ วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้สูง มีน้ำมูกใส มารดา พามาพบแพทย์ได้ยากกลับไปรับประทานที่บ้าน อาการไม่ดีขึ้นยังมีไข้สูง อาการแรกเริ่ม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ขยับแขนขาได้ดี อุณหภูมิร่างกาย ๓๙.๔ องศาเซลเซียส แพทย์วินิจฉัย Febrile convulsion รับไว้เป็นผู้ป่วยใน ได้รับการรักษาด้วยยา Ampicillin ๒๐๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง ให้สารน้ำ ๕%D/N/๔ ๕๐๐ ซีซี หยดเข้าหลอดเลือดดำ อัตรา ๓๐ ซีซีต่อชั่วโมง เจาะหลังและเฝ้าระวังภาวะชัก ระหว่างที่นอนพักรักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาลผู้ป่วยมีไข้สูงตลอดเวลา เช็ดตัวลดไข้และให้รับประทานยาลดไข้ตามแผนการรักษา จากนั้น ๓๐ นาที วัดอุณหภูมิร่างกายพบว่าอุณหภูมิร่างกายลดลง สอนมารดา บิดาเช็ดตัวลดไข้พร้อมทั้งมีพยาบาล คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด จากการพยาบาลผู้ป่วยรายนี้พบว่า อาจเกิดการชักซ้ำ เฝ้าระวังการชักอย่างใกล้ชิด เช็ดตัวลดไข้เมื่อมีไข้สูงพร้อมทั้งสอนและสาธิตการเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกต้อง วัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำ หลังเช็ดตัว ๓๐ นาที อุณหภูมิร่างกายลดลง ไม่มีชักซ้ำ มีภาวะติดเชื้ในร่างกาย วัดอุณหภูมิร่างกายทุก ๔ ชั่วโมง เจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ ช่วยแพทย์ในการเจาะหลัง อุณหภูมิร่างกายลดลง ผลตรวจจากน้ำไขสันหลัง และผลเพาะเชื้อจากเลือดปกติ มารดา บิดาพร้อมความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อมีภาวะชัก ให้ความรู้มารดา บิดา และซักถามย้อนกลับสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง มารดา บิดาวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ให้พูดคุยอาการเปลี่ยนแปลงและแผนการรักษากับกุมารแพทย์และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย มารดา บิดาคลายความ กังวลลงให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลปัญหาทั้งหมดได้รับการ แก้ไข ผู้ป่วยไม่มีการชักซ้ำ อุณหภูมิร่างกายปกติ ผลตรวจจากน้ำไขสันหลังและผลเพาะเชื้อจากเลือดปกติ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้าน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีอุณหภูมิร่างกายปกติ ไม่มีภาวะชักซ้ำ
๒. ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
๓. ผู้ดูแลมีความรู้เรื่องการเช็ดตัวลดไข้ สามารถเช็ดตัวลดไข้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔. ผู้ดูแลมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อบุตรมีอาการชักเกร็ง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ นวัตกรรมลูกรักปลอดภัย ใส่ใจดูแลหะ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ดูแลมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลหะ
๒. เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ดูแลมีความรู้ในการดูแลหะ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้ดูแลสามารถนำความรู้ เทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ถูกต้อง